

đối với tổ chức vẫn cố ý tự chia đất cho cán bộ, công nhân viên làm nhà ở.

Đối với các tổ chức đã vi phạm pháp luật về đất đai, tự chuyển nhượng cơ sở nhà đất, kho tàng, bến bãi, tự chia đất cho cán bộ, công nhân viên làm nhà ở v.v... thì phải kiểm tra lập biên bản từng trường hợp, thống kê phân loại mức độ vi phạm và đề xuất các biện pháp xử lý để báo cáo cấp ủy Đảng và Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xin ý kiến chỉ đạo, trường hợp quá thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

d) Trường hợp tổ chức, cá nhân lấn chiếm đất trái phép, vi phạm quy hoạch sản xuất và quy hoạch dân cư thì ra quyết định thu hồi và có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

4. Thanh tra Nhà nước và Tổng cục Địa chính phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức kiểm tra, thanh tra điển hình, có trọng điểm việc sử dụng đất của một số cơ quan hành chính sự nghiệp và các Hội nghề nghiệp mà dư luận quần chúng có nhiều ý kiến để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Đất đai đã được Nhà nước giao cho tổ chức để sử dụng vào mục đích công cộng và lợi ích quốc gia phải được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng quy hoạch, tiết kiệm và có hiệu quả; nếu bị lấn chiếm thì tổ chức đó phải phối hợp với chính quyền địa phương sở tại kiên quyết giải tỏa để đưa vào sử dụng theo đúng quy hoạch. Nghiêm cấm các đơn vị thi công xây dựng các công trình công cộng chiếm dụng phần đất làm lấn trại ở tạm và tấp kết vật liệu để làm đất ở lâu dài.

6. Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để làm cơ sở cho việc giao đất và cho thuê đất đối với các tổ chức trong nước theo quy định của Luật Đất đai.

Để đáp ứng nhu cầu nhà ở ngay tầng, của toàn xã hội, từng bước cải thiện đời sống cho nhân dân, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải khẩn trương quy hoạch các khu dân cư, bao đảm xây dựng đồng bộ từ cơ sở hạ tầng đến các công trình phúc lợi công cộng và dịch vụ xã hội. Giao cho các tổ chức có chức năng xây dựng (theo Nghị định số 60-CP và 01-CP ngày 0-7-1994 của Chính phủ) xây dựng các khu nhà ở để bán, cho thuê hoặc sau khi xây dựng xong cơ sở hạ tầng giao cho dân tự làm nhà ở theo đúng quy hoạch.

Trong quy hoạch phát triển các khu dân cư và đô thị mới phải bảo đảm tỷ lệ thích đáng diện tích đất cho cây xanh tạo cảnh quan và môi trường đô thị.

Trong quy hoạch phát triển các khu công nghiệp mới phải bố trí đất đai để di chuyển các xí nghiệp sản xuất công nghiệp có chất thải độc hại ra khỏi đô thị, trước mắt di chuyển các xí nghiệp ở gần các khu dân cư để giảm ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân.

7. Các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nêu trong Chỉ thị này bao gồm: các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật, trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp thuộc các tổ chức chính trị, xã hội, doanh nghiệp quốc phòng, an ninh, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, tổ chức kinh tế tập thể v.v... được giao đất không sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.

Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp có trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh Chỉ thị này.

Tổng cục Địa chính có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Thanh tra Nhà nước, các Bộ, ngành liên quan xây dựng kế hoạch, hướng dẫn đơn đốc, kiểm tra thực hiện Chỉ thị và báo cáo kết quả thực hiện lên Thủ tướng Chính phủ.

K.T. Thủ tướng Chính phủ

Phó Thủ tướng

TRẦN ĐỨC LƯƠNG

QUYẾT ĐỊNH của Thủ tướng Chính phủ số 248-TTg ngày 23-4-1996 về việc tổ chức và sắp xếp lại một số đơn vị thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 15-CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Nghị định số 22-CP ngày 22-5-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Điều chỉnh tổ chức một số đơn vị quản lý Nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường như sau:

1. Tổ chức lại Vụ Nghiên cứu - Triển khai và Vụ Phát triển công nghệ thành 3 đơn vị:

- Vụ Quản lý khoa học,
- Vụ Quản lý công nghệ,
- Văn phòng Thẩm định về công nghệ và môi trường các dự án đầu tư.

2. Đổi tên Vụ Kế hoạch tài chính thành Vụ Kế hoạch.

3. Thành lập:

- Viện Nghiên cứu chiến lược và chính sách khoa học và công nghệ trên cơ sở Viện Nghiên cứu dự báo chiến lược khoa học và công nghệ và Viện Nghiên cứu quản lý khoa học và công nghệ,

- Vụ Tài chính kế toán,

- Trường Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý khoa học, công nghệ và môi trường trên cơ sở tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý khoa học, công nghệ và môi trường hiện có thuộc Bộ.

Chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị nói tại Điều 1 này do Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường quy định.

Điều 2.- Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

K.T. Thủ tướng Chính phủ

Phó Thủ tướng

NGUYỄN KHÁNH

CHỈ THỊ của Thủ tướng Chính phủ số 296-TTg ngày 10-5-1996 về công tác đề điều, phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 1996.

Thời tiết nước ta những tháng đầu năm 1996 có nhiều biểu hiện bất thường, rét đậm kéo dài, ít mưa, lại xảy ra lốc và mưa đá đã gây tổn thất về người và của, thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp ở nhiều tỉnh trên phạm vi cả nước.

Đề chủ động đối phó với thiên tai lụt bão, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và của Nhà nước, tạo đà chuyển biến mới cho năm đầu của kế hoạch 5 năm 1996 - 2000 và kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống đề điều, phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai (22-5-1946 - 22-5-1996), Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các Bộ, ngành Trung ương và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tốt các việc sau đây:

1. Tổ chức rút kinh nghiệm việc thực hiện Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão, Pháp lệnh về Đề điều và Nghị định số 168-HĐBT ngày 19-5-1990 trong năm 1995 và các năm trước. Ở cấp tỉnh, cần củng cố cơ quan tham mưu chuyên trách phòng, chống lụt, bão và quản lý đề điều thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để làm tốt vai trò tham mưu cho Ủy ban Nhân dân cấp mình (kể cả các tỉnh không có đề).

Đối với các ngành, các cấp có sự thay đổi về tổ chức và nhân sự cần khẩn trương ổn định, kiện toàn tổ chức để thực hiện đầy đủ nhiệm vụ công tác phòng, chống lụt, bão, công tác đề đập và giảm nhẹ thiên tai năm 1996; đặc biệt là Ủy ban Nhân dân, Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của mỗi cấp, ngành Điện lực phải làm tốt công tác này.

2. Các cấp, các ngành cần chủ động đề ra kế hoạch và biện pháp phòng, chống lụt, bão, úng, hạn hán, hòa hoãn, cháy rừng, sạt lở đất ở ven sông, ven biển, lũ quét và trượt đất ở miền núi, sâu bệnh cây trồng, dịch bệnh người và vật nuôi... trong phạm vi cả nước nhằm giảm nhẹ thiên tai năm 1996 một cách thiết thực, có hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất sự tổn thất về người và tài sản.

Các cơ quan chuyên ngành ở tất cả các cấp như: Phòng, chống lụt, bão và Quản lý đề điều, Quản lý nước và công trình thủy lợi, Quản lý các nhà máy thủy điện, Kiểm lâm, Thú y, Bảo vệ thực vật, Phòng cháy, chữa cháy, Khí tượng thủy văn, Địa chất. Vật lý địa cầu, Vệ sinh phòng